



BẢN TIN

THÔNG BÁO NỘI BỘ

HUYỆN ỦY YÊN DŨNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01 - 2024



- Ý nghĩa lịch sử của Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên Ngày 06/01/1946 bầu Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
- Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy năm 2023
- Kết quả kỳ họp thứ 12 Hội Đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

SỐ 12
2023



Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026



Đ/c Tạ Quang Khải – Phó Bí thư TTHU thăm và tặng hoa chúc mừng ban hành giáo giáo họ Minh Đức, TDP Minh Phượng, thị trấn Nham Biễn Nhân dịp lễ giáng sinh năm 2023

Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN NGÀY 06/01/1946 BẦU QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 06/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử để lại những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, góp phần ngày càng hoàn thiện chế độ bầu cử Quốc hội.

Ngày 3/9/1945, chỉ một ngày sau khi tuyên bố độc lập, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị 1 trong 6 nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện ngay là “tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” để bầu ra Quốc hội. Theo đó, Chính phủ Lâm thời đã ban hành một loạt Sắc lệnh, trong đó có Sắc lệnh số 76 về việc ấn định ngày Tổng tuyển cử và hạn nộp đơn ứng cử là ngày chủ nhật, ngày 6/1/1946.

Để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện chủ trương “thống nhất, thống nhất và thống nhất”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh quyết định mời tất cả những người ngoài Mặt trận Việt Minh cùng đứng chung danh sách ứng cử. Hành động này chứng tỏ, Chính phủ và Việt Minh luôn tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, tôn trọng người có tài, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, thiện tâm, thiện chí vì quyền lợi tối cao của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam



Ảnh tư liệu: Ngày 5/1/1946, hàng nghìn người Hà Nội đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa I.

thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”.

Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6/1/1946, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam, trên khắp mọi miền của Tổ quốc nô nức tham gia bầu cử, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược, nhưng cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp. Kết quả số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu là 89%, trong khi đó theo quy định của Điều 56 Sắc lệnh số 51 về thể lệ Tổng tuyển cử, chỉ cần một phần tư (1/4) số cử tri có quyền bầu cử đi bầu thì cuộc bầu cử đã có giá trị. Cuộc Tổng tuyển cử bầu được 333 đại biểu, trong đó 57% số đại biểu thuộc các đảng phái yêu nước và cách mạng khác nhau, 43% không đảng phái; có 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu các dân tộc thiểu số.

(Xem tiếp trang 3)

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ, TRƯỞNG THÔN TIÊU BIỂU XUẤT SẮC

Là thôn mới sáp nhập, địa bàn rộng, gồm 4 cụm dân cư khác nhau, nên quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn. Song những năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thôn Bến Nghệ Cả, xã Đức Giang đã không ngại khó khăn, vất vả để gắn bó với công việc, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao vì lợi ích của người dân.

Sinh năm 1959, đồng chí Nguyễn Văn Thành tham gia công tác ở thôn từ năm 1999 với nhiều vị trí khác nhau, trước khi sáp nhập, đồng chí được phân công làm Bí thư chi bộ thôn Cả, đến năm 2019, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn tỉnh, thôn Bến Nghệ Cả được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 thôn là thôn Cả, thôn Bến và thôn Nghệ (xã Đức Giang), năm 2020 đồng chí được phân công làm Phó Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Bến Nghệ Cả. Dù ở cương vị nào, đồng chí Thành Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân, hết lòng vì Nhân dân.

Hiện thôn Bến Nghệ Cả có tổng diện tích tự nhiên là 46,1 ha với 191 hộ với 745 nhân khẩu. Chi bộ Đảng gồm 23 đảng viên; có 05 tổ chức




Đ/c Nguyễn Văn Thành (đứng thứ nhất, hàng 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo MTTQ huyện, Đảng ủy xã trao tặng nhà Đại đoàn kết

chính trị - xã hội với trên 365 hội viên; ngoài ra có hội khuyến học, hội chữ thập đỏ, hội người khuyết tật... Thực hiện nhiệm vụ được phân công, những năm qua, đồng chí đã cùng tập thể Ban chi ủy, chi bộ, Ban quản lý thôn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của đơn vị mới sau sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, ban quản lý, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở thôn và đi vào hoạt động; thực hiện tốt việc điều hoà phối hợp hoạt động giữa ban chi ủy, ban quản lý thôn và các ngành đoàn thể theo quy chế hoạt động và theo quy định của Luật; phối hợp chặt chẽ với các Ban công tác Mặt trận, Ban quản lý thôn tổ chức tốt các buổi họp dân, lấy ý

kiến công khai của Nhân dân, từ đó luôn nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Là một thôn thuần nông, chính vì vậy để phát triển kinh tế, đồng chí đã chú trọng vận động Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nhất là chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp sang các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng các mô hình trồng cây màu có giá trị kinh tế... Kết quả, giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác đạt 109 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 67,8 triệu đồng vào năm 2023; hộ nghèo giảm còn 1,57%.

Là thôn thực hiện sáp nhập, nên đồng chí xác định 

thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ khơi dậy được tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, hướng tới xây dựng nông đạt chuẩn thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy, đồng chí đã có nhiều giải pháp linh hoạt, gắn phong trào với các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp phát động. Kết quả, số gia đình văn hoá đã tăng dần qua các năm (năm 2020 là 170 hộ, đạt 91.2 %; năm 2021 là 175 hộ, đạt 91.3 %, năm 2022 là 178 hộ, đạt 92.3% và năm 2023 là 174 hộ, đạt 92.1%). Đáng chú ý, số gia đình văn hóa 3 năm liền (2021-2022-2023) là 115hộ, đạt 64.6% và thôn liên tục đạt Khu văn hóa “Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn”; gần 50% người chết được đem đi hỏa táng, đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động, 04.người dân tham gia bảo hiểm xã hội,100% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; tỷ lệ người dân cài đặt định danh điện tử đạt 96%, vận động được lắp được 46 Camera an ninh;

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng sôi nổi và phát triển. Thôn có nhà văn hóa, diện tích xây dựng 112 m², trên 70 chỗ ngồi, 03 khu thể thao 830 m². Hiện thôn duy trì hoạt động của 04 câu lạc bộ văn nghệ và thể thao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên được diễn ra, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần ngày càng cao của người dân. Đặc biệt, đồng chí chỉ đạo các ban, đoàn thể thôn tăng cường vận động Nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của BTV Tỉnh ủy; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án, công trình. Kết quả, năm 2023 vận động 13 hộ dân tự tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng mở rộng đường trục xã từ 4,5 mét lên 6,5 mét và xây dựng kênh tưới Khê Cầu với diện tích 233 m²

Từ năm 2019 đến nay, bằng nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Văn Thành luôn được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng nhiều Giấy khen. Đặc biệt năm 2023, đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. Đồng chí xứng đáng là tấm gương bình dị và cao quý để mọi người học tập và làm theo./.

Ý NGHĨA...

(Tiếp theo trang 1)

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên mang nhiều ý nghĩa, không những là sự hợp pháp hóa, chính đáng hóa quyền lực của Nhà nước mà còn là giải pháp mang tính gốc rễ, căn bản để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột giai cấp, đảng phái trong điều kiện hòa bình, đồng thời đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại và là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - Nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới; là sự khởi đầu và phát triển của Quốc hội, một thiết chế dân chủ, trụ cột trong Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trải qua 77 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trong đó, hoạt động lập pháp ngày càng được quan tâm, quy trình nâng cao chất lượng của các văn bản luật, pháp lệnh nhằm từng bước hoàn thiện, hệ thống pháp luật phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, bảo đảm việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, góp phần củng cố, xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY NĂM 2023

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, linh hoạt, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, huyện Yên Dũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể:

* Trong công tác xây dựng Đảng

Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến cán bộ và đảng viên trong đảng bộ. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác nắm thông tin, tình hình dư luận trong nhân dân, kịp thời định hướng dư luận, tránh để hình thành các điểm nóng, nổi cộm. Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã tổ chức 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng với tổng số 4685 lượt người tham dự.

Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức sơ kết giữ nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề; nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ, giai đoạn hiện tại và kế tiếp theo phân cấp. Quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đã kết nạp được 231 đảng viên, đạt 100,4% theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cán bộ, quy trình xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, phát thẻ đảng viên. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo

vệ chính trị nội bộ. Tổng số đảng viên của đảng bộ huyện tại thời điểm đánh giá là 7.542 đồng chí.

Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 03 cuộc kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng và 06 đảng viên; thực hiện giám sát với 19 tổ chức đảng và 36 đảng viên. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên. Có 23/25 UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có DHVP đối với 11 tổ chức đảng và 21 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật trong toàn huyện là 24 đảng viên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền; phát huy hiệu quả vai trò công tác dân vận trong việc tham gia quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện” ở các xã, thị trấn. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, trong năm đã tổ chức được 42 cuộc tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu

cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm Chi thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; duy trì nghiêm quy chế làm việc...

*** Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội:** Đã hoàn thành cơ bản 14/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 2.104,785 tỷ đồng, đạt 155% dự toán năm 2023; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,68%, cao hơn 1,08% so với tốc độ tăng trưởng bình quân toàn tỉnh, xếp thứ 4 so với 10 huyện thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 14.953,454 tỷ đồng, tăng 17,48% so với năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 4,4% toàn tỉnh, đứng thứ 3 toàn tỉnh (sau huyện Việt Yên và thành phố Bắc Giang); thu hút thêm 17 dự án đầu tư mới được chấp thuận với tổng số vốn đăng ký 2.377,32 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện 33 mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa với tổng diện tích trên 1.100 ha; 54 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023. Kết quả, toàn huyện có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu, 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng và 32 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập quy hoạch chung thành phố Bắc Giang mở rộng đến năm 2045, trong đó bao gồm toàn bộ diện tích huyện Yên Dũng; đề nghị Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Tiếp tục triển khai lập quy hoạch đối với 15 khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện...

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, vỉa hè, khuôn viên cây xanh đô thị. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn như dự án Xây dựng một số trục giao thông trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyên giao (BT), dự án ĐH.5B, dự án cầu Đông Việt và đường dẫn lên cầu, dự án cải tạo mở rộng ĐT.398, QL.17...

Huyện ủy tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Chi thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và kết luận số 120-KL/TU ngày

08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Tính đến nay, toàn huyện hiện có 1.551 trường hợp vi phạm với tổng diện tích 168,798 ha, đã xử lý dứt điểm được 1.191/1.551 trường hợp vi phạm trước thời điểm ban hành Chi thị 19-CT/TU, đạt tỷ lệ 76,8% (còn 360 trường hợp đang tiếp tục xử lý)... Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chi thị số 17-CT/TU và Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường.

Công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện đã đạt kết quả tích cực, xếp thứ 5 toàn tỉnh về số lượng giải và chất lượng giải HSG, tăng 3 bậc so với năm học 2021-2022; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 97,67%, tăng 0,51% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân được quan tâm và nâng cao; các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và xây dựng đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 100%... tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 99,38%, đạt 100% KH. Số người tham gia BHXH tự nguyện xếp thứ 2/10 huyện, thành phố. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao thể chất của nhân dân; tỷ lệ khu dân cư văn hóa 90%, tăng

(Xem tiếp trang 8)

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 05/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 188-NQ/HU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra; bám sát và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ; phân đấu năm 2024 cơ bản hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020- 2025; xử lý cơ bản các vấn đề liên quan của huyện trước khi sáp nhập với thành phố Bắc Giang; tăng cường huy động các nguồn lực, tạo động lực, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đẩy mạnh phát triển toàn diện, đồng bộ các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ)... Tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng


mắc để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án, sớm đưa các công trình vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư... Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất; quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả thu ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đẩy mạnh đầu tư, số hóa dữ liệu đất đai, quản lý chặt chẽ đất công. Tiếp tục tập trung xử lý các trường hợp vi phạm đất đai sau ngày ban hành Chỉ thị số 19- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Gắn phát triển kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả do phát triển kinh tế đem lại... Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào trong sản xuất và đời sống... Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Quan tâm phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng văn hóa công sở, môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ sở; khuyến khích xã hội

hóa để đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao trong cộng đồng. Quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, huy động mọi nguồn lực, tổ chức cuộc vận động toàn dân chung tay ủng hộ, quyết tâm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo trong năm 2024; Tiếp tục tập trung huy động nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

2. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, nội chính

Thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống an toàn cho Nhân dân. Thực hiện tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ công an xã chính quy.... Làm tốt tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức tốt việc thi hành pháp luật ở địa phương, cơ sở; bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Nhân dân. Tập trung giải quyết hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở; rà soát, giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh, trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

3. Lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt, cụ thể, thiết thực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục sắp xếp bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là chất lượng giám sát và xây dựng các nghị quyết của HĐND. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; rà soát, vận dụng linh hoạt, đơn giản hóa các thủ tục hành

chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền năng động, thân thiện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hiện đại hóa nền hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thực hiện tốt phương châm “3 dám”, “3 hơn”, “5 rõ”.

4. Lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tập trung quán triệt, tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030. Phát huy vai trò phối hợp của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là triển khai thực hiện các nhiệm vụ nông cốt được giao...

5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Tập trung xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc cụ thể hóa văn bản lãnh

đạo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm, tạo đồng thuận trong xã hội. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sắp xếp các mô hình tổ chức đảng gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Quan tâm phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, thực hiện đồng bộ các giải pháp phân đấu kết nạp đảng viên đạt từ 3-4% tổng số đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm kết nạp đảng viên trong đối tượng công nhân, lao động ở các khu, cụm công

☞ nghiệp. Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; rà soát, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp với thực tiễn của huyện.

Chú trọng nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian các cuộc kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng chùng chေo trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra; tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có nhiều dư luận phản ánh và đơn, thư. Kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xử lý kỷ luật nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái và tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ thực sự của Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực; đẩy mạnh hoạt động của Tổ dân vận cộng đồng. Nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là khu vực tiềm ẩn mâu thuẫn (giải phóng mặt bằng, thu hồi đất,...). Tăng cường trách nhiệm giải trình, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành; nâng cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu và sự phát triển chung của huyện. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện./.

MỘT SỐ...

(Tiếp theo trang 5)

vượt 10% so với KH; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 92,8%, tăng vượt 2,8% so với KH. Công tác người có công, đảm bảo an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%, đạt 100% KH.

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyên quân năm 2023; triển khai kế hoạch tuyên quân năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, trấn áp, ngăn chặn các vi phạm, tội phạm, tệ nạn xã hội và kiểm chế tai nạn giao thông; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an toàn tuyệt đối các sự kiện của huyện.

* Lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26- CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức chủ động, quyết liệt, sâu sát, quá trình thực thi công vụ; tăng cường bám sát cơ sở; tích cực phối hợp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động triển khai các Đề án được giao làm nòng cốt; tổ chức nắm tình hình nhân dân về các vấn đề phát sinh tại cơ sở, nhất là vi phạm về đất đai, môi trường. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2023, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đều được ngành dọc cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

KẾT QUẢ KỶ HỌP THỨ 12 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁ XX, NHIỆM KỶ 2021-2026

Từ ngày 14/12-15/12/2023, HĐND huyện Yên Dũng khoá XX đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm 2023). Đây là kỳ họp rất quan trọng để đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2023; đồng thời bàn, xem xét, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2024; xem xét, thông qua các Nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Kết quả kỳ họp như sau:

1. HĐND huyện xem xét, thảo luận đối với 25 Báo cáo, Thông báo; xem xét, thông qua 12 Nghị quyết.

2. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người theo quy định. Kết quả người có tín nhiệm cao: Cao nhất 90,6%; thấp nhất 40,62%. Người có tín nhiệm thấp: Cao nhất 37,5%; thấp nhất 3,13%; có 17/19 người có mức tín nhiệm cao trên 50%, trong đó có 09 người có số phiếu tín nhiệm cao trên 70%. Tất cả các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều đủ tín nhiệm để đảm đương nhiệm vụ được giao.

3. Kỳ họp đã có 45 lượt đại biểu phát biểu ý kiến đề cập 55 vấn đề về kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh của huyện. Thực hiện chất vấn 02 vấn đề liên quan đến



Đ/c Thạch Văn Chung-TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

nợ và nợ đọng xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ hiến đất làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh.

4. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024:

Kết thúc năm 2023 có 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt Kế hoạch đề ra; còn 01 chỉ tiêu (Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất và cơ cấu giá trị sản xuất không đạt Kế hoạch), cụ thể: (1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,68% (thấp hơn 5,32% so với Kế hoạch năm); (2) Thu nhập bình quân đầu

người 65,6 triệu đồng/người/năm, đạt 101,23% KH. (3) Thu ngân sách trên địa bàn 981,699 tỷ đồng, đạt 104% dự toán năm 2023. (4) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6.029,916 tỷ đồng, đạt 107,68% KH. (5) Giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 118 triệu đồng, đạt 100% KH. (6) Có 11,5 bác sĩ/vạn dân, đạt KH; có 19 giường bệnh/vạn dân, đạt KH. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế duy trì đạt 99,38%, đạt 100% KH. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế duy trì đạt 100%, đạt KH. (7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%, giảm vượt 0,42% so với KH. (8) Giải quyết việc làm cho 2.400 lao động, đạt 100% KH; tỷ lệ lao động qua đào tạo 76,8%, đạt 100,4% KH. (9) Tỷ lệ trường

(Xem tiếp trang 12)

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GÓP PHẦN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐẢNG

Cải cách thủ tục hành chính trong trong hoạt động của các cơ quan Đảng là nội dung quan trọng, là quá trình liên tục, đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

Trọng tâm của cải cách thủ tục hành chính trong Đảng là cải cách thủ tục trong công tác xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy các cấp; trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền nhà nước; trong công tác cán bộ của các cấp ủy; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; trong ứng dụng công nghệ thông tin. Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng trên địa bàn huyện Yên Dũng đã được các cấp ủy tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định.

Các cơ quan, tổ chức Đảng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn phòng. Đến nay, 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng chữ ký số, xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử. Trên địa bàn huyện hiện tại 100% các cơ quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN YÊN DŨNG - TỈNH BẮC GIANG

Thứ hai, 25 Tháng 12 Năm 2023

ào năm 2023 huyện

Đồng chí Trần Văn Dương - Trưởng ban Dân huyện tặng quà nhân dịp lễ Giáng...

khối đảng, đoàn thể, đảng ủy các xã, thị trấn sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp để gửi, nhận, khai thác tài liệu.

Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị CNTT cho cán bộ công chức cơ quan đảng cấp huyện được làm song song hàng năm với việc Văn phòng Tỉnh ủy trang bị trên tinh thần mỗi cán bộ công chức có ít nhất một bộ máy vi tính; Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị CNTT cho các đảng ủy xã, thị trấn dựa vào việc trang bị thiết bị của Văn phòng Tỉnh ủy và nguồn kinh phí của xã, thị trấn.

Công tác tập huấn công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng

CNTT cho cán bộ, công chức cơ quan đảng cấp huyện và đảng ủy các xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trực thuộc được làm thường xuyên hàng năm, có năm tự bố trí cán bộ phụ trách hướng dẫn, có năm mời cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy, sở Thông tin truyền thông tỉnh về hướng dẫn. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên cử cán bộ văn thư, quản trị mạng hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị quy trình xử lý công văn đi, đến, các văn bản mật, kết nối trực tuyến, khai thác tiện ích của hệ thống điều hành tác nghiệp. Theo dõi, chỉ đạo các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ để kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình

triển khai của cơ sở.

Đối với việc sử dụng trang thông tin điện tử để tổ chức đảng và đảng viên khai thác, sử dụng trong công việc, đến nay, 100% tổ chức đảng ở cơ sở đã lập nhóm Zalo để trao đổi thông tin, triển khai các văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Báo cáo nhanh những vấn đề phát sinh tại cơ sở và tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, hoạt động của tổ chức Đảng cơ sở và những nội dung liên quan. Do đó, đã giảm được các thủ tục hành chính trong Đảng, giúp cho việc trao đổi thông tin trong công việc được nhanh chóng, kịp thời.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai lập và sử dụng “Hòm thư góp ý” điện tử đặt tại bộ phận 1 cửa cấp, cấp xã và nhà văn hóa các thôn. Thông qua sử dụng điện thoại thông minh quét Mã QR để truy cập thuận tiện và nhanh chóng vào hòm thư góp ý điện tử, giúp các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình để trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết những vấn đề còn khó khăn,

vướng mắc, bất cập.

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được thực hiện có hiệu quả. Hệ thống họp trực tuyến đã được triển khai sử dụng ổn định, hiệu quả để phục vụ các cuộc họp trực tuyến kết nối giữa huyện với tỉnh và trung ương, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức các cuộc họp, hội nghị, đặc biệt phục vụ tốt công tác triển khai các nghị quyết của Trung ương đến cơ sở. Cấp huyện có phòng họp trực tuyến được kết nối tại Trung tâm Hội nghị huyện, Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Phòng họp UBND huyện, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức các cuộc họp, đặc biệt phục vụ tốt công tác triển khai các nghị quyết của Trung ương đến cơ sở...

Về công tác phối hợp tổ chức các hội nghị trực tuyến: Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Văn phòng UBND huyện chuẩn bị điều kiện về kỹ thuật để thực hiện kết nối các điểm cầu, phân công cán bộ chuyên trách CNTT của Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện thực hiện việc thử nghiệm đối với điểm cầu của Trung ương, tỉnh, xã, thị trấn. Chất lượng các cuộc họp được tổ chức tại điểm cầu

huyện, điểm cầu cấp xã trên địa bàn huyện đều đảm bảo về âm thanh, hình ảnh.

Năm 2013, UBND huyện phối hợp với Trung tâm CNTT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Cổng Thông tin điện tử của UBND huyện và bàn giao cho Văn phòng HĐND&UBND huyện quản trị, sử dụng để cập nhật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực HU, HĐND, UBND huyện, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tra cứu thông tin. Đăng tải đầy đủ thông tin về điều kiện tự nhiên của huyện, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, trong đó có các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, thông tin về KTXH, ANQP, Chính trị; về danh mục TTHC giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu thông tin thực hiện TTHC; các văn bản của HU, HĐND, UBND huyện trong công tác triển khai, chỉ đạo điều hành (Bản tin nội bộ, chương trình công tác...); quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư triển khai trên địa bàn huyện; đăng tải thông tin tuyển dụng ... Mỗi năm, UBND huyện thực hiện cập nhật 1.500 - 1.700 tin, bài viết, video; 2.000 - 2.300 văn bản. Tính đến nay Cổng TTĐT của huyện đã có 21.244.532 lượt truy cập. Các thông tin đăng tải minh bạch, rõ ràng qua đó giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện theo dõi, tra cứu thông tin kịp thời.



Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được triển khai đồng bộ đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn đảm bảo kết nối gửi nhận liên thông; tích hợp phần mềm một cửa điện tử lên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Chính phủ. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn được triển khai, đồng bộ các hệ thống thông tin, sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh, của huyện, duy trì, vận hành tốt.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Cục cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số cho các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (đạt 100%). Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số chiếm 100% văn bản được phát hành. Hệ thống thư điện tử công vụ đã được đưa vào sử dụng phục vụ yêu cầu trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản trong các cơ quan hành chính nhà nước. Việc triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tạo môi trường làm việc điện tử, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí, xây dựng tác phong làm việc hiện đại, chất lượng, hiệu quả trong môi trường mạng, quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên trong cơ quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính./.

KẾT QUẢ...

(Tiếp theo trang 9)

chuẩn quốc gia 100%, đạt 100% KH; tỷ lệ kiên cố hoá phòng học 96,67%, cao hơn 0,12% so với KH năm 2023. (10) Tỷ lệ khu dân cư văn hóa 90%, tăng vượt 10% so với KH; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 92,8%, tăng vượt 2,8% so với KH. (11) Khách du lịch đến huyện 210.400 lượt người, đạt 105,2% KH. (12) Tỷ lệ dân số đô thị 23%, đạt KH. (13) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99%, đạt KH. Duy trì tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, đạt KH. (14) Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải 98,9%, cao hơn 1,4% so với KH. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn đạt 100%, đạt KH. (15) Có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100% KH; 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cao hơn 01 thôn so với KH.

HĐND cũng đã thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, đó là: (1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 16-17%. (2) Thu nhập bình quân đầu người 66 - 67 triệu đồng/người/năm. (3) Thu ngân sách trên địa bàn 728,3 tỷ đồng. (4) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6.100 tỷ đồng. (5) Giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 119 triệu đồng. (6) Có 11,5 bác sĩ/vạn dân; 19 giường bệnh/vạn dân. Có thêm 02 xã đạt tiêu chí

quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế duy trì đạt 99,4%. (7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%. (8) Giải quyết việc làm cho 2.350 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 78%. (9) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia duy trì đạt 100%; tỷ lệ phòng học kiên cố 98,18%. (10) Tỷ lệ khu dân cư văn hóa 82%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 90%. (11) Khách du lịch đến huyện 280.000 lượt người. (12) Tỷ lệ dân số đô thị 25%. (13) Duy trì tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. (14) Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn 98,9%. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn đạt 100%. (15) Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao về sáp nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang theo Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 479/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (sáp nhập xã Lão Hộ với thị trấn Tân An).

HĐND huyện thông nhất 11 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2024./.

HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là một trong những chủ trương đột phá nhằm xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng Công an nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra tại cơ sở. Khắc phục những khó khăn ban đầu, thời gian qua lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn huyện Yên Dũng đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thống kê của UBND huyện, hiện nay 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn có 100% lực lượng Công an xã chính quy. Công an các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền địa phương giao, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự như: cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý, kiểm tra cư trú, quản lý người nước ngoài nhập cảnh, tạm trú, cư trú tại địa phương gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các



Công an xã Cảnh Thụy và Đội tự quản CCB làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong kỳ nghỉ Lễ 2/9/2023

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kế hoạch lập tầng thư hộ khẩu và dự án sản xuất, cấp căn cước công dân; phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở karaoke, nhà nghỉ, cầm đồ... nhất là các cơ sở có dấu hiệu phức tạp về ANTT, dư luận bức xúc (phát hiện, xử lý 03 cơ sở đề xảy ra tình trạng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý,

sử dụng pháo, qua đó đã hạn chế tối đa, làm giảm đốt pháo trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng chấp hành án tù treo, cải tạo không giam giữ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng đối với số đối tượng hết thời gian cai nghiện bắt buộc, đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đặc xá tha tù trở về địa phương.

Công an xã, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh trong

👉 tình hình mới"; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025”. Lực lượng Công an xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...; tuyên truyền, vận động Nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh tại khu dân cư, tuyến đường, đầu lút giao thông ở cơ sở. Tiến hành rà soát, thanh loại các mô hình tự quản về ANTT hoạt động kém hiệu quả hoặc không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đồng thời, quan tâm xây dựng mô hình tự quản về ANTT lấy lực lượng Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên làm nòng cốt... Duy trì hoạt động của 205 mô hình, trong đó 186 mô hình tự quản; 19 mô hình liên kết; trong đó xây dựng mới 172 mô hình, thanh loại 28 mô hình. 01/18 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã không ma túy, có 16/16 xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới và về đích nông thôn mới.

Lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chỉ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch.

Phối hợp với Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến mọi tầng lớp quần chúng Nhân dân biết và nâng cao cảnh giác, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở. Phối hợp xây dựng, hướng dẫn duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT; làm tốt công tác quản lý, giáo dục cảm hóa đối tượng, người làm lỗi tại cộng đồng dân cư. Phối hợp, hướng dẫn cấp ủy chi bộ, ban quản lý thôn, tổ dân phố, lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn triển khai thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trọng hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ rừng. Phối hợp tổ chức công tác tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT ban đêm trên địa bàn. Qua công tác phối hợp giữa lực lượng Công an xã chính quy với các lực lượng ở cơ sở đã góp phần giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn khiếu kiện trong Nhân dân, các vụ việc về ANTT xảy ra tại cơ sở ngay từ ban đầu, không để phát sinh phức tạp.

Trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn, lực lượng Công an các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ; thường xuyên phối hợp với lực lượng y tế, quân sự, Tổ Covid cộng đồng rà soát, đưa số công dân thuộc diện cách ly theo quy định, kiểm soát công dân thuộc diện cách ly tại nhà trên địa bàn huyện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức truy vết, khoanh vùng dập dịch. Phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT tại khu cách ly của tỉnh, của huyện và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đã phân công lực lượng bảo vệ 02 Khu điều trị của tỉnh, 30 Khu cách ly tập trung người nghi nhiễm Covid-19 của huyện, 04 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của huyện; 73 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của xã, thị trấn... Trong công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng Công an xã, thị trấn đã phát hiện, tham mưu xử lý tổng số 706 vụ vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, với tổng số tiền xử phạt VPHC trên 740 triệu đồng...

Thực hiện lời Bác dạy “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng công an các xã, thị trấn đã và đang ghi dấu ấn bằng những việc làm, chiến công từ cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2023

Năm 2023, với phương châm công tác: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch công tác đề ra theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác năm của ngành Kiểm sát Bắc Giang, của đơn vị. Góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đồng thời tăng thêm niềm tin, uy tín của ngành Kiểm sát trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Là địa bàn đang phát triển, có nhiều dự án về phát triển kinh tế, xã hội, do đó tình hình tội phạm trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, số lượng vụ việc nhiều, phương thức, thủ đoạn phạm tội đa dạng, khó phát hiện và xử lý (trong đó nổi lên chủ yếu là tình hình tội phạm Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích; đáng chú ý đã xảy ra 03 vụ giết người); cùng với đó, các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, khiếu nại tố cáo ngày càng phức tạp và tăng về số lượng. Trước khối lượng công việc ngày càng tăng và yêu cầu chất lượng công việc ngày càng cao trong điều kiện số lượng biên chế của đơn vị còn thiếu; Viện kiểm sát nhân dân huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng,



hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp huyện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Ngành đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 186 tin báo, tố giác tội phạm; đã giải quyết 166 tin, đạt 89%, không có tin báo, tố giác quá hạn. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong giai đoạn điều tra 152 vụ/ 232 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết 128 vụ/189 bị can, đạt 84%; Viện kiểm sát thụ lý giải quyết trong giai đoạn truy tố là 115 vụ/185 bị can, đã giải quyết 104 vụ/ 160 bị can, đạt 90%; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm trong giai đoạn xét xử 133 vụ/228 bị cáo (tăng 38 vụ so với cùng kỳ), Tòa án đã giải

quyết 118 vụ/196 bị cáo, đạt 89%. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử không xảy ra vụ nào oan sai, không có vụ nào Viện kiểm sát truy tố tòa tuyên bị cáo không phạm tội, không có án sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Trong đó đối với việc tạm giữ, tạm giam, đã trực tiếp kiểm Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Dũng 04 cuộc (có 01 cuộc phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang); ban hành 04 kết luận (đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng 01 kiến nghị vi phạm so với cùng kỳ). Đối với kiểm sát thi hành án hình sự, đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Yên Dũng trực tiếp kiểm sát tại UBND 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đã ban hành 10 kết luận (trong kết luận có 05 kiến nghị), ban

(Xem tiếp trang 17)

TĂNG CƯỜNG LAN TỎA THÔNG TIN TÍCH CỰC GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nêu rõ: “Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội”. Đó chính là sự khẳng định của quan điểm kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”, trong đó lấy “xây”, “bảo vệ” là chính, là cơ bản.

Chủ động lan tỏa thông tin tích cực là việc chủ động đăng tải, chia sẻ các thông tin tốt, thông tin chính thống, thông tin có tính định hướng dư luận xã hội để lan tỏa những thông tin tốt, hình ảnh đẹp, những câu chuyện mang giá trị nhân văn, người tốt việc tốt nhằm tạo ra xu hướng tích cực trên báo chí, Internet, mạng xã hội, từ đó “cạnh tranh”, “lấn át” các thông tin tiêu cực, thông tin xấu, độc, góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Internet, mạng xã hội ngày nay đang trở thành môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phần tử xấu sử dụng tuyên truyền các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Trung bình mỗi năm các đối tượng đã sử dụng các tiện ích,

ứng dụng trên Internet, mạng xã hội đăng tải, tán phát hàng trăm ngàn tin, bài viết, video clip có nội dung sai trái, thù địch, xấu, độc hại trên không gian mạng. Điều đó không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, hoài nghi trong dư luận mà còn tác động, ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội, đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, thời gian qua, cũng như các địa phương khác của tỉnh, của cả nước, trên địa bàn huyện đã ngày càng chú trọng lan tỏa thông tin tích cực với nhiều hình thức, cách thức. Mở chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Bản tin Thông báo nội bộ huyện; Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện mở chuyên mục

“Xây dựng Đảng” trên sóng Phát thanh huyện. Đặc biệt, toàn huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động 380 tài khoản mạng xã hội (Facebook, Fanpage, YouTube, Mocha, Twitter, Website...) mỗi năm đã đăng tải hàng nghìn tin, bài, phóng sự, video clip, hình ảnh... có nội dung tích cực, thông tin tốt, thông tin chính thống định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Cùng với đó tăng cường vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, đoàn viên, thanh niên sử dụng các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống, thông tin tích cực, đồng thời không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên các trang cá nhân... Thông qua đó tạo môi trường thông tin lành mạnh, “giải độc” thông tin kịp thời, triệt phá, xóa bỏ thông tin tiêu cực, thông tin xấu, độc, đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần ổn định, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vào những thành tựu đã đạt được của đất nước, của tỉnh, của huyện.



Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện ta nói riêng và cả nước nói chung hiện nay là rất khó khăn, phức tạp, rất quyết liệt và không khoan nhượng. Trong bối cảnh các thế lực thù địch tiếp tục xác định triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông, nhất là các loại hình báo chí điện tử và mạng xã hội làm công cụ hữu hiệu chống phá cách mạng nước ta thì việc lan toả thông tin tích cực một cách sâu sắc và toàn diện được xem là một trong những giải pháp hiệu quả. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lan toả thông tin tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cần chủ động, tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin tốt, thông tin tích cực trên các trang tin, tài khoản mạng xã hội nhằm lan toả những thông tin, hình ảnh đẹp, câu chuyện hay, việc làm ý nghĩa, những điều tốt đẹp trong xã hội đến với cộng đồng, tạo thành “trận địa” thông tin vững chắc trên mạng xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin tiêu cực, quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện./.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN...

(Tiếp theo trang 15)

hành 09 yêu cầu đối với các cơ quan có thẩm quyền về thi hành án hình sự, 01 kháng nghị, 02 kiến nghị vi phạm, 02 kiến nghị phòng ngừa; kiểm sát, tham gia phiên họp đối với 34 trường hợp đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Yên Dũng tiến hành 01 cuộc trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Dũng, ban hành 01 Kết luận, trong kết luận có kiến nghị (đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 03 kiến nghị và 01 kháng nghị so với cùng kỳ). Đối với thi hành án dân sự: trực tiếp kiểm sát 02 cuộc tại Chi cục thi hành án dân sự huyện (trong đó 01 cuộc có phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh), ban hành 02 kết luận, kiểm sát 100% quyết định thi hành án; tham gia 100% các cuộc cưỡng chế thi hành án; tham gia kiểm sát cưỡng chế, kê biên, tiêu hủy vật chứng,...: 32 việc; ban hành 02 Kiến nghị vi phạm, 01 Kiến nghị phòng ngừa (đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng 01 kiến nghị so với cùng kỳ).

Trong năm 2023, ngành đã thụ lý kiểm sát 388 vụ vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Kết quả đã tổng hợp ban hành ban hành 03 kiến nghị vi phạm, 03 kháng nghị phúc thẩm, 02 kiến nghị phòng ngừa, 16 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ lãnh đạo trực tiếp xét xử 04 vụ án dân sự, trong đó Viện trưởng trực tiếp xét xử 01 vụ (tỷ lệ 10%); Phối hợp với Tòa án tổ chức được 11 phiên tòa rút kinh

nghiệm (trong đó 08 phiên tòa dân sự; 03 phiên tòa kinh doanh thương mại, lao động); Các kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát đều được chấp nhận; Trong năm, có 03 vụ án dân sự Tòa án cấp phúc thẩm tuyên xử, 01 vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm tuyên hủy án có trách nhiệm của Viện Kiểm sát (đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 02 kháng nghị, tăng so với cùng kỳ 02 kháng nghị và 01 kiến nghị). Ngoài các hoạt động trên, đơn vị đã phối hợp với Tòa án tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 05 trường hợp vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; 01 trường hợp đưa vào trường giáo dưỡng.

Trong năm, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã tiếp tổng số 04 lượt công dân đến cơ quan; thụ lý 56 đơn. Chuyển các cơ quan tư pháp giải quyết 29 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết 23 đơn; đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết 03 đơn; Còn chưa giải quyết: 0 đơn. Trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 01 cuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện, ban hành 01 kết luận; Ban hành 01 yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thông báo kết quả đối với Tòa án nhân dân huyện Yên Dũng; 02 kiến nghị vi phạm. Các yêu cầu, kiến nghị đều được tiếp thu và chấp nhận (đạt và vượt 01 kiến nghị so với kế hoạch đề ra, tăng 02 kiến nghị so với cùng kỳ)/.

HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

1- Hỏi: Đảng viên A bị UBKT tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Trong quá trình kiểm tra, đồng chí đã nhận một số khuyết điểm vi phạm nhưng đều nêu do khách quan chứ không phải do cố ý vi phạm đồng thời tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, UBKT sau khi kiểm tra phát hiện đồng chí A có vi phạm rất nghiêm trọng, đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Vậy đồng chí A có được hưởng tình tiết giảm nhẹ hay không?

Trả lời: Tại Điều a, Khoản 2, Điều 5, Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định: “*Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát*”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A không được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì trong quá trình kiểm tra, UBKT xác định đảng viên A có vi phạm rất nghiêm trọng, chưa chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, chưa tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm.

2- Hỏi: Khi bỏ phiếu biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật ở chi bộ (nơi trực tiếp quản lý đảng viên B) bằng hình thức khai trừ, nhưng chưa đủ 2/3 tổng số đảng viên chính thức trong chi bộ nhất trí. Sau đó cấp ủy cấp trên trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy bỏ phiếu biểu quyết kỷ luật khai trừ với 100% số phiếu. Vậy, với kết quả bỏ phiếu biểu quyết kỷ luật như trên thì tổ

chức đảng có thẩm quyền có ra quyết định kỷ luật khai trừ đảng viên được không?

Trả lời: Tại Điều 3.3 và Điều 3.5, Khoản 3, Điều 15, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nêu: “*Trường hợp khai trừ đảng viên phải được ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó nhất trí đề nghị và được sự nhất trí của trên một nửa số thành viên tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền quyết định*”.

“*Một nửa hay hai phần ba quy định ở trên được tính trên tổng số đảng viên chính thức hoặc thành viên có quyền biểu quyết của tổ chức đảng, không tính trên số thành viên có mặt trong cuộc họp*”.

Tại Điều 6.5, Khoản 6, Mục III, Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định: “*Đảng viên vi phạm đến mức phải khai trừ hoặc tổ chức đảng vi phạm đến mức phải giải tán nhưng chưa đủ hai phần ba số đảng viên chính thức của chi bộ hoặc thành viên của tổ chức đảng bỏ phiếu đề nghị thì báo cáo và chuyển hồ sơ để tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định*”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, chi bộ phải báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền. Cấp ủy cấp trên trực tiếp bỏ phiếu hình thức kỷ luật khai trừ với 100% số phiếu đồng ý thì tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật khai trừ đối với đảng viên B là đúng quy định./.

TIN TRONG HUYỆN

RA QUÂN THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

Ngày 15/12/2023, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Bắt đầu từ 8h00 ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/02/2024 các đội nghiệp vụ, công an 18 xã, thị trấn đồng loạt ra quân, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT theo kế hoạch. Tiếp đó, là chương trình điều hành hưởng ứng lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm qua các trục đường chính trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của lực lượng xe ô tô cảnh sát giao thông, Công an huyện, Công an TT Nham Biền, xe mô tô lực lượng cảnh sát hình sự, Công an xã, lực lượng đoàn viên thanh niên, xe mô tô của lực lượng cảnh sát giao thông./.

KẾT QUẢ “THÁNG CAO ĐIỂM VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ”.

Sau 01 tháng triển khai thực hiện “Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế” năm 2024 theo Kế hoạch số 158/KH-UBND, trong tháng 11/2023 toàn huyện vận động 34.900 người đăng ký tham gia BHYT; có 775 người đăng ký và thực hiện nộp tiền. Trong tháng 12/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn chỉ đạo nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT tiếp tục vận động nhân dân tham gia BHYT và thực hiện thu tiền đóng BHYT đảm bảo chế độ và quyền lợi cho người tham gia sau khi có kết quả rà soát, phân loại hộ nghèo,

hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; số người dân đã nộp tiền đóng BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có mức sống trung bình tiếp tục tăng trong tháng 12/2023, đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện duy trì ở mức 99,38% trở lên./.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG, CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2023

Ngày 06/12/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương; công tác GDQP và An ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, phân tích, làm rõ thêm tình hình công tác quốc phòng và an ninh của từng địa phương, từ đó rút ra những mặt hạn chế, khó khăn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện vinh dự đã có 2 tập thể được nhận danh hiệu Đơn vị Tiên Tiến, 6 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sỹ Tiên Tiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Ngoài ra, có 2 tập thể, 6 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023./.

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Ngày 15/12/2023, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện tổ chức thực hành diễn tập PCCCR cấp xã năm 2023 tại xã Tiên Phong. Lực lượng tham gia diễn tập bao gồm các lực lượng: Quân sự, công an, kiểm lâm, y tế huyện Yên ☞

☞ Dũng và lực lượng xung kích PCCCR các xã lân cận. Buổi diễn tập hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu, bảo đảm an toàn về người và phương tiện, qua đó góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, xử trí tình huống cho các lực lượng, cũng như ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân địa phương. Kết thúc diễn tập, 8 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen./.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÔNG NHẬN THÔN YÊN TẬP BẮC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2023

Ngày 16/12/2023, xã Yên Lư tổ chức lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn Yên Tập Bắc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Tại buổi lễ, cùng với đón nhận Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2023, thôn Yên Tập Bắc còn nhận được số tiền thưởng 500 triệu đồng của UBND huyện. UBND xã Yên Lư đã trao số tiền thưởng 50 triệu đồng; 3 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM kiểu mẫu thôn Yên Tập Bắc được Chủ tịch UBND huyện và xã Yên Lư khen thưởng. Đồng thời cũng tại buổi lễ, thôn Yên Tập Bắc tổ chức cắt băng khánh thành khu trung tâm văn hóa thể thao của thôn./.

THÊM 2 XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, NÂNG CAO

Ngày 19/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã Quyết định công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu về an ninh trật tự đối với xã Lãng Sơn và xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Lão Hộ. Riêng xã Lão Hộ sẽ hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Như vậy, đến nay, huyện Yên Dũng có tổng số 7 xã nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 32 thôn kiểu mẫu./.

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2023, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện 33 mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa tại các xã: Đồng Phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Tư Mại, Xuân Phú, Quỳnh Sơn và Thị trấn Nham Biền với tổng diện tích trên 1.100 ha; Ngoài ra, triển khai thực hiện 01 mô hình sản xuất giống lúa mới Đài thơm 8 với quy mô 25 ha tại xã Hương Gián; tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình sản xuất lúa theo hướng Hữu cơ với diện tích 50 ha tại xã Tư Mại và Xuân Phú; Tiếp tục chỉ đạo duy trì và mở rộng 10 vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã: Đồng Phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Tư Mại, Xuân Phú, Quỳnh Sơn, Lãng Sơn và Trí Yên với tổng diện tích sản xuất trên 160ha; 54 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới, nhà màng với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng trên 16ha./.

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG CỦA UBND HUYỆN NĂM 2023

Năm 2023 căn cứ vào thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ theo chuyên đề, đột xuất các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện khen thưởng, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 01 tập thể; Bộ Công an tặng Bằng khen đối với 01 tập thể; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 04 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với: 11 tập thể; tặng Bằng khen đối với 11 tập thể, 25 cá nhân; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” đối với 05 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đối với 302 tập thể, 736 cá nhân; tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đối với 21 tập thể, “Lao động tiên tiến” đối với 1.664 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với 207 cá nhân; Công nhận 143 khu dân cư văn hoá năm 2023./.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XIII)

Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh có 265 điểm cầu trực tuyến từ cấp tỉnh đến huyện và cơ sở, với 53.582 cán bộ, đảng viên tham dự. Ngay sau khi chương trình hội nghị của Trung ương kết thúc, tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo, kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện.../.

TRIỂN KHAI ĐỘT CAO ĐIỂM CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ DỊP TẾT 2024

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Bắc Giang vừa triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, thời gian thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bắt đầu từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2/2024 để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.../.

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 24,45 HA RỪNG ĐỂ THỰC HIỆN 3 DỰ ÁN

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết quyết

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 3 dự án. Đó là: Dự án xây dựng tuyến đường trục kết nối từ Khu công nghiệp Tân Hưng đi đường Đại Lâm – An Hà (Lạng Giang), với quy mô sử dụng hơn 20,3 ha. Trong đó diện tích đất rừng hơn 7,4 ha, là loại rừng trồng sản xuất thuộc quản lý, sử dụng của hộ gia đình, cá nhân. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp mặt bằng) tại khu vực thôn Biêng, xã Nam Dương (Lục Ngạn) với diện tích sử dụng đất 4 ha, trong đó đất rừng sản xuất hơn 2,2 ha. Dự án Cụm công nghiệp Thanh Sơn với tổng diện tích hơn 46 ha, trong đó đất rừng hơn 14,8 ha thuộc thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động).../.

KỶ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH BẮC GIANG KHÓA XIX

Ngày 12-13/12/2023, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 2 ngày làm việc, tại phiên bế mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 27 Nghị quyết quan trọng. Nhân dịp này, 09 tập thể, 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND tỉnh năm 2023.../.

ỦY BAN MTTQ TỈNH BẮC GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, NHIỆM KỲ 2019-2024

Ngày 19/12/2023, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, các đại biểu nghe thông báo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024; lấy ý kiến góp ý lần 1 vào dự thảo Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Đại hội đại





biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2023 cho Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Giang; tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân./.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 7157/UBND-NC về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và huyện, thành phố triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng tồn tại lộ lọt bí mật nhà nước, trong đó khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, vi phạm được các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã chỉ ra như: Soạn thảo tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trên máy tính kết nối internet; xác định sai độ mật hoặc không xác định độ mật đối với văn bản, tài liệu chứa nội dung bí mật nhà nước; lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước trên thiết bị khi chưa được kiểm tra an ninh, an toàn; làm mất, thất lạc tài liệu, vật mang bí mật nhà nước; đăng tải công khai bí mật nhà nước trên cổng thông tin điện tử của cơ quan; sao chụp, chia sẻ tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trong các hội, nhóm facebook, zalo, viber.../.

VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2023 - 2024, TỈNH BẮC GIANG PHẤN ĐẤU GIEO TRỒNG 65.800 HA

Vụ Chiêm Xuân 2023-2024, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt tổng diện tích gieo trồng 65.800 ha. Trong đó phần đầu diện tích cây lúa đạt 46.200 ha, sản lượng ước đạt 280 nghìn tấn; phần đầu diện tích cây ngô đạt 3.110 ha, sản lượng ước đạt 13,6 nghìn tấn; sản xuất cây lạc đạt 5.330 ha, sản lượng 14 nghìn tấn; diện tích trồng khoai lang đạt 1.180 ha, sản lượng 14 nghìn tấn; diện tích rau các

loại là 7.200 ha; cây khác đạt 2.780 ha./.

BẮC GIANG TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch PCCCR của các đơn vị, chủ rừng xác định rõ các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. Kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn nhất. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR.../.

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIÁO DỤC KỸ NĂNG THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN CẤP TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2023-2024.

Ngày 20/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức chương trình Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, năm học 2023-2024. Chương trình có 10 đội chơi đại diện cho 10 phòng GD&ĐT các huyện, TP tham gia nội dung giao lưu dành cho học sinh. Mỗi đội gồm 10 thành viên, trải qua 3 phần thi: Hiểu biết, vẽ tranh và năng khiếu. Kết thúc, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho từng nội dung. Chương trình là sân chơi vui nhộn, bổ ích giúp giáo viên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy về ATGT; củng cố kiến thức, hình thành các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phát huy tính tích cực,

03 LUẬT CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2024

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 2023

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được Quốc hội thông qua vào ngày 09/01/2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 khóa XV.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có 12 chương, 121 Điều (tăng 03 chương và 30 điều so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009), Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; tiếp tục chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế...

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

LUẬT ĐẤU THẦU 2023

Luật Đấu thầu 2023 là một trong 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 23/6/2023.

Luật Đấu thầu năm 2023 có 10 Chương, 96 Điều. Nhiều điểm mới đáng chú ý bao gồm: Sửa đổi tiêu chí xác định tư cách nhà thầu, nhà đầu tư; Bổ sung các tiêu chí về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau: hông bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật quy định chi tiết tiêu chí bị cấm tham dự thầu: Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ phải không trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền.

Quy định cụ thể tiêu chí xác định tư cách nhà thầu là hộ kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; không trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo Điều 6 Luật này; Không bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền; Có

tên trong danh sách ngăn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngăn.

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 2022

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có 8 chương với 96 Điều luật. Điểm thay đổi nổi bật của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 so với trước đó là việc nguyên tắc thi đua, khen thưởng có một số thay đổi, cụ thể:

Về nguyên tắc trong thi đua: Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch (Bổ sung “minh bạch” trong thi đua); đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Về nguyên tắc trong khen thưởng: Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời (Bổ sung “minh bạch” trong khen thưởng); bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được (Yêu cầu có thêm tính thống nhất đối với công trạng, thành tích đạt được; không còn yêu cầu “tính chất” khen thưởng).

Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó (điểm mới).

Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (điểm mới).

Không còn quy định về nguyên tắc kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất). Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.

Luật số 06/2022/QH15 của Quốc hội: Luật Thi đua, khen thưởng được ban hành ngày 15/06/2022 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2024./.

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2024

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện trong năm 2023.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV gắn với Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XIX và Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và phát triển đô thị theo Nghị quyết 233-NQ/TU, ngày 25/7/2022 và Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023.

6. Tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư cùng các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức tốt Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

7. Tuyên truyền về các hoạt động đối nội và đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

8. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm:

- Tuyên truyền kỷ niệm 27 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Giang (01/01/1997 - 01/01/2024).

- Tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946-06/01/2024).

- Tuyên truyền kỷ niệm 51 năm Ngày ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2024).

- Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và mừng xuân Giáp Thìn 2024.

9. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- *Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!*

- *Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!*

- *Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!*

- *Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!*

- *Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!*

- *Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!*

- *Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!*

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Tạ Quang Khải

Phó Bí thư TT Huyện ủy

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG

Dương Văn Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP

Ban Biên tập

Bản tin "Thông báo nội bộ"
Huyện ủy Yên Dũng

KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

Thanh Lâm

Nguồn tài liệu:
Huyện ủy, HĐND – UBND,
các phòng, ban, cơ quan
trực thuộc huyện và các CTV.

TRONG SỐ NÀY

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Ý nghĩa lịch sử của Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên Ngày 06/01/1946 bầu Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn tiêu biểu xuất sắc

TIN TRONG HUYỆN

- Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy năm 2023
- Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
- Kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
- Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách thủ tục hành chính trong đảng
- Hiệu quả trong hoạt động của lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn huyện
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
- Tăng cường lan tỏa thông tin tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

HỎI ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

TIN TRONG HUYỆN

TIN TRONG TỈNH

CHÍNH SÁCH MỚI

- 03 luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2024

In 520 bản, khổ 19 x 27cm. Bản tin xuất bản hàng tháng. **Chế bản và in tại Nhà in Báo Bắc Giang, địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0204.3526656. Giấy phép xuất bản số 03/GP-XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Giang cấp ngày 03 tháng 01 năm 2023.**



Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện phong trào TĐĐKXĐĐSVH năm 2023 của huyện



Đ/c Hoàng Văn Thanh-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2023